
ดร.ศีลา จายนีโยธิน กับ ทฤษฎีทางด้านการประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ หทัย ตันหยง



วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2533 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการผลิตแบบเรียนมุ่งประสบการณ์ภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับมูลนิธิโรตารีของโรตารีสากล โรงแรมไพน์สมีซ ตำบลบ้านแพ อำเภอมือง จังหวัดระยอง งานผลิตแบบเรียนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยและพัฒนาการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุม ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของ คณะบรรณาธิการกิจแบบเรียน จึงเป็นโอกาสที่จะทำพิธีมอบทุนวิจัย ดร. ศีลา จายนีโยธิน ประจำปี พ.ศ. 2533 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโท วิชาเอกการประถมศึกษา จำนวน 3 ทุน ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน ซึ่งเป็นปรมาจารย์ท่านแรก ผู้วางพื้นฐานหลักสูตรวิทยาการประถมศึกษายุคใหม่ขึ้น ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีเมตตาจิตมาเป็นผู้มอบทุนวิจัยด้วยตนเอง ซึ่งยังความปลื้มปิติให้เกิดขึ้นในท่ามกลางผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์ ชม ภูมิภาค คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งได้รับมอบหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นประธานจัดพิธีมอบทุนวิจัยพร้อมด้วย คณาจารย์ คณะวิทยากร ตลอดจนจนครุอาจารย์ ในวงการประถมศึกษาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนวิจัยครั้งนี้ งานวิจัยซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ทาง

ด้านการประถมศึกษา ซึ่งได้รับทุนครั้งนี้ คือ

เรื่องที่ 1 วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน การเขียน การระลึกสิ่งที่อ่านได้ในวิชาภาษาอังกฤษ และทัศนคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น ป. 6 ที่ได้รับการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา และการสอนตามคู่มือครู

ผู้วิจัย คือ น.ส. สมควร เกตุทอง ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูระดับ 3 อาจารย์ 1 อำเภอกันทรลักษ์ณ สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่องที่ 2 วิทยานิพนธ์เรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนอ่านโดยใช้โครงสร้างระดับยอดกับการสอนอ่านตามคู่มือการสอนภาษาไทย

ผู้วิจัยคือ น.ส. จิราพร ทราญคำ ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูระดับ 4 อาจารย์ 1 อำเภอดงบัง สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องที่ 3 วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้น ป. 4 ที่เขียนโดยได้รับการตรวจการบ้าน 3 แบบ

ผู้วิจัย นางศศิธร หาคำ ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู ระดับ 4 อาจารย์ 1 อำเภอดงขุดม สังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน ได้มอบเงินกองทุนให้มหาวิทยาลัยไว้เมื่อ พ.ศ. 2525 ในวาระที่ท่านทำงานมาครบปีเกษียณอายุราชการ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัยเก็บดอกผล จัดสรร เป็นทุนวิจัย ให้แก่ นิสิตระดับปริญญาโท วิชาเอก การประถมศึกษา สำหรับปี พ.ศ. 2533 นับเป็นปีแรกที่บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดสรรทุนให้ 3 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท โดยพิจารณาคัดเลือกจากวิทยานิพนธ์ที่นิสิตระดับปริญญาโทวิชาเอกการประถมศึกษาได้เสนอขอทุนไว้ดังรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่กล่าวแล้ว และบัณฑิตวิทยาลัย จะได้จัดสรรทุนวิจัย “ดร. ศีลา” นี้เป็นประจำต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน เป็นปูชนียบุคคล อันอยู่ในฐานะที่ควรยกย่องบูชา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิฉบับของแท้จริง ไม่จอมปลอม เป็นปรมาจารย์ของศิษยานุศิษย์ จำนวนมากมายมหาศาล ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่กำลังทำหน้าที่ การงานพัฒนาประเทศในฐานะบุคคลสำคัญ และที่เกษียณอายุราชการตามท่านอาจารย์ไปแล้วจำนวนมาก

ตลอดระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน มีปฏิปทาเป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่บุคคลอื่นต้องอ้างอิงถึง มีจริยลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดีต้องสรรเสริญ และคนชั่วแอบนินทาลับหลัง ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสรู้จักมักคุ้นกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน มโนคติจะเกิดผลสะ-

ท้อนจากบุคลิกภาพของท่านอาจารย์ ตรงกับคำว่า “ศีลา” นี้ เป็นนามที่เหมาะสมที่สุดของสุภาพสตรี ซึ่งมีเอกลักษณ์เพียงเฉพาะตัวท่านหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น “ศีลา” อาจหมายถึง “ศีล” ในปฏิปทาอันงดงาม แต่ในทรรศนะของบุคคลอื่นอาจหมายถึง “ศิลา” ซึ่งตรงกับบุคลิกลักษณะของครูที่เคร่งครัดในระเบียบวินัย ท่วงที ท่าทางและถ้อยคำวาจาของท่าน องอาจ กล้าหาญ ลุ่มลึก เด็ดขาด และเข้มแข็งตั้ง “ศิลา” แม้ในปีที่ล่วงอายุเข้า 69 ปีแล้ว บุคลิกภาพของท่านดังกล่าวก็ยังมีมั่นคงสม่ำเสมอ ชีวิตจิตใจของท่านทุ่มเทให้กับการถ่ายทอดความรู้วิทยาการด้านการประถมศึกษามาโดยตลอด ท่านจึงมิใช่เป็นเพียงศิลาแข็งก้อนหนึ่งเท่านั้น หากแต่เป็นภูผาใหญ่ที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้เขียวขจี มีสายธารไหลเย็นถึงความสมบูรณ์ เอบอ้อมด้วยวิทยาการความรู้เป็นอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลสุดสายตาของศิษย์แต่ละคนที่ต่อทอดยาวไกลไปไม่รู้จบสิ้น

การมอบทุนวิจัยแก่นิสิตระดับปริญญาโท วิชาเอกการศึกษานั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน เคยปรารถนาถึงสิ่งบันดาลใจให้ท่านตั้งกองทุนวิจัยนี้ขึ้นมา ก็เพราะมีเหตุการณ์สะเทือนใจท่านอย่างสำคัญ 2 ครั้ง เกิดขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2520-2524 นิสิตคนหนึ่งขาดเงินทุนที่จะเล่าเรียน จึงไปหยิบยืมเงินผู้อื่นมา 3,000 บาท เมื่อเจ้าของเงินมาเร่งรัดขอเงินคืน นิสิตผู้นี้ไม่มีเงินจะใช้หนี้ จึงกลุ้มใจถึงกับฆ่าตัวตาย เหตุเกิดที่ ขอยมนตรี สุขุมวิท ไกล ๆ มหา-

วิทยาลัยนี้เอง ครั้งที่สอง นิสิตปริญญาโท คนหนึ่ง เรียนจบหลักสูตรวิชาแล้ว แต่ไม่มีทุนใช้จ่ายเพื่อทำวิทยานิพนธ์ จึงหนีออกจากมหาวิทยาลัยไปโดยไม่ได้รับปริญญา จนกระทั่งบัดนี้ ระหว่างที่ท่านรับราชการเป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่นั้น ท่านต้องประหยัดเงินไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อสงเคราะห์นิสิตที่ประสบปัญหาการเงินอยู่เป็นนิจศีล แม้ท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ยังเอาใจใส่ต่อเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของนิสิต และใช้เวลาส่วนใหญ่ทางด้านปฏิบัติธรรมกับการสังคัมสังเคราะห์ ท่านกล่าวว่า “สิ่งที่สนใจมากที่สุดคือ “คน” จึงได้ทำงานด้านสั่งสอนสงเคราะห์คนมาโดยตลอด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน เป็นธิดาของ พันโท หลวงสารสุไรกร (ศรีน จายนีโยธิน) เกิดเมื่อ พ.ศ. 2464 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร ตระกูล “จายนีโยธิน” เป็นนามสกุลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2459 ศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 สาขาวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนสายปัญญา เดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศได้รับปริญญา A.A., B.S.E. Math (Silliman Univ. Pl.) B.Se.Ch., M.A. (Ohio State Univ.) M.S. (Ed.Psy.); Ed D. (Elem.Ed.) I.U.

แม้จะเกิดในครอบครัวทหาร แต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน กลับสนใจทางด้านอาชีพครู จึงเริ่มเข้ารับราชการเป็นอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2486 แล้ว

ย้ายมาเป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงถนนประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. 2496 และสอนอยู่ ณ สถานศึกษาแห่งนี้ ตั้งแต่เป็นโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งมีนักเรียนวัยรุ่นนุ่งกางเกงขาสั้น สวมเสื้อขาว ซึ่งภายหลังได้พัฒนาขึ้นเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษา (วศ) เมื่อ 16 กันยายน 2497 เป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อ 29 มิถุนายน 2517 ท่านปฏิบัติหน้าที่ราชการงานสอน มาจนครบเกษียณอายุราชการ เมื่อปี 2525 รวมระยะเวลาเป็นครูอาจารย์สอนศิษย์มายาวนานถึง 40 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน นับเป็นสตรีแถวหน้าสุดของสตรีไทย มีอุดมการณ์รักชาติบ้านเมืองเป็นเลิศ และเคยรับภาระหน้าที่ราชการงานเมืองด้วยความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพเหนือบุรุษเพศในระดับเดียวกัน สมดังที่คำคมของจีนกล่าวไว้ว่า “ท้องฟ้านั้นมีสตรีค่าไว้ครึ่งหนึ่ง” เนื่องจากท่านเกิดในครอบครัวทหาร ในยุคที่ประเทศชาติต้องสร้างสมกำลังป้องกันชาติ ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านมีส่วนผลักดันให้เกิดยุวชนทหารหญิง และแสดงให้เห็นว่าสตรีนั้นก็สามารภเป็นรั้วของชาติได้ไม่แพ้บุรุษ ท่านเป็นนักต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของสตรีมาโดยตลอด

แนวคิดและผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนีโยธิน ซึ่งก่อให้เกิดคุณการอันยิ่งใหญ่ไพศาล แก่วงการการศึกษาของไทย ซึ่งท่านอาจารย์สร้างสรรค์ไว้เงียบ ๆ แต่มีพลัง ซึ่งอยู่ในเฉพาะแวดวงศิษยานุศิษย์

ของท่านอาจารย์ และไม่เคยมีการโฆษณา
เผยแพร่ ไอ้อวด ดังที่บุคคลอื่นชอบกระทำ
กัน ท่านเป็นปรมาจารย์ท่านแรกที่ใช้สมอง
อันปราดเปรื่องจรดปากกาเขียนหลักสูตร
ปริญญาการศึกษา สาขาการประถมศึกษา
ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เปิด
สอนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาผลงานเรื่องนี
อย่างยิ่ง กล่าวคือ

พ.ศ. 2492 เมื่อท่านเดินทางไปศึกษา
ณ มหาวิทยาลัยโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ณ
ที่นั่น ศาสตราจารย์ ดร. ละม้ายมาศ ศรีทัต
ได้แนะนำให้รู้จักกับศาสตราจารย์ ดร. สาโรช
บัวศรี ศาสตราจารย์ ดร. ละม้ายมาศ ศรีทัต
แล้ว ยังมีบุคคลสำคัญอีก 3 ท่าน คือ ศาสตรา
จารย์ ดร. ภักดี ลุคนันท์* ร่วมกันคิดว่าประ
เทศไทยเรานั้น วิชาชีพครูนับว่าอยู่ในระดับ
ต่ำ น่าจะพัฒนาขึ้นเป็นวิทยาการสาขาหนึ่ง
ให้เท่าเทียมกับวิทยาการสาขาอื่น ๆ เช่นเดียวกับ
การศึกษาในอารยประเทศ วิทยาการทาง
ด้านวิชาชีพครู หรือวิชาครูในเวลานั้น มีวิชาครู
ประโยคครูมูล (ป. 1) ครูประถม (ป.ป.) ครู
มัธยม (ป.ม.) ซึ่งนับว่าสูงสุดจนหนึ่งในขณะ
ถึงกับพูดด้วยอารมณ์ขันถึงวุฒิของครูที่ไม่
สามารถเรียนถึงปริญญาได้ว่า “มันก็ให้แค่นั้น
แหละ” ถ้าครูผู้ใดจะตั้งใจเรียนสูงขึ้น ก็จะต้อง
เรียนได้บันไดขั้นมูล ประถม มัธยม แล้วจึงจะ
อุดมศึกษา ซึ่งอุดมศึกษานั้น มีเรียนได้แต่ อักษร
ศาสตรบัณฑิต (อ.บ.) และวิทยาศาสตร์

บัณฑิต (วท.บ.) ซึ่งครูที่เรียนจบก็จะมีวุฒิ
ป.ม. อ.บ., ป.ม. วท.บ. หรือไม่มีผู้ที่มีวุฒิ
อ.บ. หรือ วท.บ. ไปเรียนหลักสูตร ป.ม.
พิเศษ แล้ว ก็จะเป็นครูวุฒิ อ.บ., ป.ม. หรือ
วท.บ., ป.ม. โดยเนื้อหาของวิทยาการแล้ว
วิชาครุควรได้พัฒนาการเรียนถึงระดับปริญ
ญาได้ บุคลากรกลุ่มดังกล่าว นำโดยศาสตรา
จารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ซึ่งหลายท่านศึกษา
ทางด้าน Education ภายหลังเรียกว่า ศึกษา
ศาสตร์นั้น จึงได้เริ่มแนวคิดที่จะยกระดับ
วิชาชีพครูให้มีการศึกษาถึงขั้นการศึกษา
บัณฑิต หรือ Bachelor of Education (B.Ed.)
และสูงขึ้นถึงระดับปริญญาโท-เอก ตามลำดับ

เมื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จาย
นีย์โยธิน เดินทางกลับมาประเทศไทยแล้ว
พ.ศ. 2493 ท่านได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
เขียนโครงสร้าง หลักสูตรปริญญาตรีการ
ศึกษาศาสตร์รวมทั้งร่วมประชุม เตรียมตัว
ทำงาน เตรียมคนทำงาน เตรียมคัดเลือกผู้เข้า
เรียน เตรียมหลักสูตรและการสอน เมื่อทุก
อย่างพร้อมแล้ว นักการศึกษากลุ่มดังกล่าว
ร่วมด้วยนักการศึกษาสำคัญอีกหลายท่านมี
ดร. ก่อ สวัสดิ์พานิชย์ อาจารย์เชื้อ สาริमान
อาจารย์เกรียง เอี่ยมสกุล อาจารย์สนั่น บัทม
ทิน เป็นอาทิ ได้นำเรื่องการก่อตั้งสถาบัน
วิชาชีพครู ที่เรียกว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษา
ไปสู่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้น ขณ
ม.ล. ปิ่น มาลากุล เป็นปลัดกระทรวงศึกษา
ธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จาย

* รวมทั้ง ดร. สุตใจ เหล่าสุนทร และ ดร. อาบุศม์ อิศระเสนา

นียโยธิน เคยเล่าว่า กว่าที่เรื่องพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาจะได้รับความเห็นชอบ จากปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านไปถึงคณะรัฐมนตรี โดยมี ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในเวลานั้น เพื่อเสนอผ่านไปสู่สภาผู้แทนราษฎร ศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี และคณะท่านต้องทำงานหนักอย่างยิ่ง จนกระทั่งวันที่ 16 กันยายน 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษา และครู อาจารย์ ของไทยก็ได้เริ่มได้ศึกษาเล่าเรียนสูงขึ้นถึงขั้นการศึกษาบัณฑิต เป็นยุคแรกใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และบริหารการศึกษาไปสู่วิทยาเขตต่าง ๆ และวิชาในสาขาต่าง ๆ ได้พัฒนามาเป็นวิชาเอก วิชาโท วิชาเลือกในวิทยาการศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน

ระหว่าง พ.ศ. 2503-2504 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนียโยธิน ได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการหลักสูตรปริญญาโท และเปิดการสอนการศึกษามหาบัณฑิต ปี พ.ศ. 2515 มหาวิทยาลัยได้วางโครงการที่จะเปิดสอนถึงขั้นปริญญาการศึกษาดุซฐิบัณฑิต 2 สาขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนียโยธิน ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยให้เขียนโครงการหลักสูตรการศึกษาดุซฐิบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ และศาสตราจารย์ ดร. พจน์ สะเพียรชัย เป็นผู้เขียนหลักสูตรวิจัยและพัฒนาศึกษาในระดับปริญญาเอกจึง

ได้เริ่มเปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา จายนียโยธิน เป็นอาจารย์ระดับอาวุโส ซึ่งศาสตราจารย์ ดร. สาโรช บัวศรี ให้สมญานามว่าเป็นหนึ่งในสี่ผู้ยิ่งใหญ่ของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประธานมิตร ท่านอาจารย์มีความมุ่งมาดปรารถนาพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่าที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของตัวเอง ท่านไม่เคยใส่ใจที่จะมีอำนาจวาสนาทางตำแหน่งบริหาร ดังที่เพื่อนคณาจารย์รุ่นราวคราวเดียวกันเคยกระทำ จะมีครูประถมศึกษามากน้อยเพียงใดในแผ่นดินประเทศไทยนี้รู้ว่า ปริญญาการศึกษาบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทางวิทยาการ การประถมศึกษาที่ได้รับพระราชทานนั้น หลักสูตรการศึกษานั้นเกิดขึ้นด้วยมโนสมองของปรมาจารย์สตรีผู้หนึ่ง ซึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงด้วยสายตาคมคายยังสามารถอ่านหนังสือ อ่านคน ได้ชัดเจนโดยเฉพาะที่ท่านสามารถมองเห็น ความเจริญก้าวหน้าของการประถมศึกษาของไทยยุคใหม่ ด้วยตัวของท่านเอง ท่านพิจารณาตัวท่านกับงานต่าง ๆ กับวงการต่าง ๆ โดยไม่ทอดয় ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2533 นี้ จะถึงวาระครบรอบวันเกิดปีที่ 70 ของท่าน แล้วด้วยสุขภาพที่ดีเยี่ยมท่านยังคงขับซึรถยนต์ส่วนตัวด้วยตนเอง (ให้คนอื่นนั่ง) ท่านยังคงเข้าครัวปรุงอาหารรับประทานเอง ท่านยิ้มร่าเริง สัมเสียงกังวาลเสียดถ้อยซัดคำ บริสุทธ์แจ่มใส ไม่มีริ้วรอยพรำมัวแม้แต่รอย

อารมณ์ขันในคำสอนที่ท่านกล่าวถึงเด็กวัย
ประถมศึกษาว่า “สาวล้มสวย เด็กล้มโตเร็ว
คนแก่ล้มตายเร็ว” ลูกศิษย์ของท่านเวลานั้น
เคยเอามาแต่งเสียใหม่ว่า “เด็กล้มโตเร็ว สาว
ล้มสวย หนุ่มล้มชวย คนแก่ล้มตายเร็ว”

ปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศีลา
จายนีโยธินพักอยู่ ณ บ้าน ส่วนตัว เลขที่
1515/4 ถนนพหลโยธิน ตำบลสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์
หมายเลข 2782837 พร้อมด้วยธิดาทั้งสอง
คือ ลูกปัทม์ กับ ลูกเกตุ อย่างมีความสุข

ด้วยบุญญาภินิหารนี้จักเป็นนิมิตหมายอันดี
ให้บรรดาศิษย์ทั้งหลายของท่านอาจารย์ได้
ร่วมกันเสริมสร้างทุนวิจัย ทางด้านวิทยาการ
การประถมศึกษาในให้่องกรมต่อไปในภาย
หน้า ศิษยานุศิษย์จึงขอตั้งจิตอธิษฐานขอคุณ
พระรัตนตรัย จงบันดาลให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. ศีลา จายนีโยธิน สมบูรณ์ด้วย
วรรณะ สุขะ พละ ยั่งยืนนาน

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารศรีนครินทร์วิโรฒวิจัยและพัฒนา

เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา ปรีดีติลล

ที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว).....

สังกัด - สถานที่อยู่.....

มีความประสงค์จะขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารศรีนครินทร์วิโรฒวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่วันที่

ฉบับที่..... ถึงปีที่..... ฉบับที่..... โปรดส่งวารสารศรีนครินทร์วิโรฒวิจัยและพัฒนา ไปให้ข้าพเจ้าที่.....

บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล..... อำเภอ.....

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ส่ง หนาณัติ ตัวแลกเงินไปรษณีย์

เป็นจำนวนเงิน 40 บาท ในนาม รศ.ดร.กิตติมา ปรีดีติลล ฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
(ส่งจ่าย บณ. มศว ประสานมิตร) แล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(.....)
ตำแหน่ง

หมายเหตุ : ท่านอาจจะถ่ายสำเนา พิมพ์ดีด หรือลายมือเขียน ตามแบบฟอร์มนี้